



# เอกสารประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2568)



ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

### นายกสภาฯ นำผู้บริหารและบุคลากร ถวายพระพร “สมเด็จพระเทพ”

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557 เมื่อ 26 มีนาคม 2557 ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

### เสวนา “วันสภา พบผู้บริหาร ครั้งที่ 1” (ต่อ)

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรศ.ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร จัดเสวนา “วันสภา พบผู้บริหาร ครั้งที่ 1” (ต่อ) ที่สืบเนื่องมาจากการจัดเสวนา “วันสภา พบผู้บริหาร ครั้งที่ 1” ที่จัดขึ้นเมื่อ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้อง Ad & PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร สภาคณาจารย์ และผู้แทนจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นฐานการคิดและวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แล้วนั้น

ทั้งนี้ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรศ.ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ได้จัดเสวนา “วันสภา พบผู้บริหาร ครั้งที่ 1”(ต่อ) เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะบดี 9 คณะ และผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก ได้เสนอปัญหาต่อคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอคำแนะนำ ในการช่วยพัฒนามทร.พระนคร ให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และพร้อมก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ในปีพ.ศ.2558 - 2568 แบบเชิงรุก เพื่อนำมทร.พระนคร สู่เป้าหมาย NewLook : Looknew ดังคำปณิธานของรศ.ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมติเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

### การประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดการประชุมวิชาการ มทร. ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มทร. ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรัชชะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร สวพ. เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจาก 8 มทร. เพื่อหารือเตรียมการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เมื่อ 21 มีนาคม 2557 ซึ่งการประชุมวิชาการฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา โดยมีวาระการประชุมสำคัญ คือ การหารือด้านวิชาการ สถานที่จัดประชุม พื้นที่จัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการร่วมออกฐานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ 9 มทร.

ที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

### กองพัฒฯ จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

#### และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร

กองพัฒนานักศึกษา จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2557 ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาชุดใหม่ให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ : รู้ตนเอง รู้แนวคิด รู้บทบาท หน้าที่ รู้ทักษะจำเป็น และสำนึกรับผิดชอบ

ที่มา : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

399 ถนนสามเสน แขวงวงษ์ชัยยาศาสล ดุสิต กทม. 10300 โทร 02 282 9009-15 โทรสาร 02 282 9342 www.rmutp.ac.th

## คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน

งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค เน้นการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการนี้ ได้เผยแพร่วิธีการทำหมอนเพื่อสุขภาพ โดย อ.พวง นุ่มหันต์ อ.วิภาดา กระจ่างโพธิ์ วิชาการถักมาดาม โดย ผศ.สุรีย์ สุทธิสังข์ ผศ.อุษา ตั้งธรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ โดย ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ อ.สัมภาษณ์ สุวรรณศิริ ให้แก่ชุมชนเทศบาลตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 26-29 มีนาคม 2557 ณ ชุมชนเทศบาลตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

## คหกรรมศาสตร์ ให้ความรู้การทำขนมอบแก่ “ปัญญาภิวัฒน์”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดวิทยากรให้ความรู้ในการเรียนการสอนรายวิชาผลิตภัณฑ์ขนมอบ (Bakery Product) เช่น ขนมปังฝรั่งเศส คูกี้เนยสด พายสี่ประตู และคัพเค้ก โดยมีอาจารย์จากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 127 คน เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริงได้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 31 มีนาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

## ครุศาสตร์จัดฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 โดยมีนางสาวอัมภภรณ์ พิรวณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานเปิดงาน วิทยากรได้แก่นายอนุสิทธิ์ กุลสิบบรรยายเกี่ยวกับ “เทคนิคการปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน” และนายมนตรี บุญสิทธิ์ บรรยายหัวข้อ “จัดการให้ได้..วางแผนให้เป็น” เพื่อให้ นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงานในสถานประกอบการจริง โดยมีนักศึกษาร่วมโครงการกว่า 200 คน เมื่อ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

## เชิญร่วมสัมมนา "Social Media Marketing"

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "Social Media Marketing" โดยวิทยากร อาจารย์ณราธิป อ่ำเที่ยงตรง ที่ปรึกษาด้านการตลาดขององค์กรภาครัฐและเอกชน และคอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร BrandAge Essentials ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Ad & PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเปา โทร.089-5111116 รายละเอียดเพิ่มเติม [www.grad.mct.rmutp.ac.th](http://www.grad.mct.rmutp.ac.th)

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

## เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานโล่เกียรตินคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรุณา เขตพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานโล่เกียรตินคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้มีคุณูปการต่อการจัดการศึกษาของกาญจนาเกษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ณ กาญจนเกษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เมื่อ 18 มีนาคม 2557

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

## โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ระยะที่ 2"

งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปรับทัศนคติในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ใน "โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ระยะที่ 2" เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษและปรับทัศนคติให้มีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยมีวิทยากรคือ คุณสุเมญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรรายการ English Breakfast ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เมื่อ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้อง Ad&PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

ที่มา:งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ขอเชิญทุกหน่วยงานส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่

[poomyut@hotmail.com](mailto:poomyut@hotmail.com) , ID LINE: [yutthapoom.s](https://www.line.me/tv/yutthapoom.s), [rungrutai12@hotmail.com](mailto:rungrutai12@hotmail.com)



# เอกสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2568)



ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 วันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

## มทร.พระนคร ร่วมมุทิตาจิต ครบรอบ 51 ปี พระเทพคุณาภรณ์

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรศ.ดวงสุตา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แด่ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 13 เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปีวันคล้ายวันเกิด วันที่ 5 เมษายน 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารรับรอง พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ด้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในพิธีดังกล่าว

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์

## การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2557 ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 15.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน กำหนดการดำเนินงาน การเตรียมงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร สวพ. ในการจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน

ที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

## โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยวิถีไทย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยวิถีไทย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการชั่งหัวมัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา เข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยวิถีไทย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนต่างๆ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการคิด

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด การจัดการเรียนการสอนและการใช้เทคนิคการเรียนรู้นิวส์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2557 ณ เลคไซด์ ซาเลต์ บายไมต้า (ไมต้า กอล์ฟ คลับ) จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล ดุสิต กทม. 10300 โทร 02 282 9009-15 โทรสาร 02 282 9342 www.rmutp.ac.th

## วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับระบบราง (เพิ่มเติม)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านวิจัยในการดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” จัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (เพิ่มเติม) กลุ่มเรื่องการคมนาคมขนส่งระบบรางเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 วช. จึงประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ <https://www.tnrr.in.th/project> ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

## มทร.พระนคร ระดมกิน ทบทวนแผนกลยุทธ์

รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์งานอธิการบดี โดยมี ดร.ณัฐวัฒน์ นิปากร และอาจารย์มาริสมา นาคทับที เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2557 ณ วิทยารีวิวไซต์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดยสำนักงานอธิการบดี มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกว่า 90 คน

ที่มา : ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

## ขอเชิญร่วมงาน “สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย”

มทร.พระนคร ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงาน “สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย” ในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ หอประชุม D-H คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เวลา 11.00น. - 14.00 น. ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม รดน้ำขอพรอธิการบดี อดีตอธิการบดี และอดีตรองอธิการบดี ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและดนตรีไทย และชิมอาหารและขนมไทย

ที่มา: กองประชาสัมพันธ์

## พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญากัทร กี่อารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวเล ศูนย์เชิงธุรกิจโรงงานมุกภูเก็ตและโรงงานทำผ้าบาติก โดยมุ่งหวังให้บุคลากรสายสนับสนุน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน ระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2557 ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

## คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการสหกิจศึกษา “ระยะที่ 2”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการสหกิจศึกษา “ระยะที่ 2” ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีอาจารย์มนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรบรรยาย : เรื่องหลักการแนวความคิดกระบวนการสหกิจ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความสำคัญและประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อไปปฏิบัติงานสหกิจ เมื่อวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## โครงการสืบสานงานศิลปวันสงกรานต์ไทย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสืบสานงานศิลปวันสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่าและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ขอเชิญทุกหน่วยงานส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่

poomyut@hotmail.com , ID LINE: yutthapoom.s, rungrutai12@hotmail.com



# เอกสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2568)



ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

## มท.พระนคร จัดงาน "สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย"

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาการแทนอธิการบดี มท.พระนคร เป็นประธานเปิดงาน "สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย" โดยมีนายกสภา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอธิการบดีและอดีตรองอธิการบดี ร่วมพิธีรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีที่งดงามของไทย ภายในงานมีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมงานกว่า 300 คน เมื่อ 23 เมษายน 57 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์ มท.พระนคร (ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์

## ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน SAR

สำนักประกันคุณภาพได้จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับคณะ (รอบ ๑๒ เดือน) ณ ห้องประชุมพิพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้เชิญอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณบดีและบุคลากรด้านประกันคุณภาพทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมประชุม ซึ่งอธิการบดีได้มอบนโยบายให้คณบดีทุกคณะให้ความสำคัญในงานประกันคุณภาพและประสานงาน ติดตามงานประกันคุณภาพของแต่ละคณะอย่างใกล้ชิด เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

ที่มา : สำนักประกันคุณภาพ

## รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ มท.พระนคร

คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มาจากการคัดเลือกตัวแทนสมาชิก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิพัฒน์ มี 7 คน ดังนี้

1. ประเภทข้าราชการสายวิชาการ 2 คน ได้แก่ ผศ.ทง ลานธารทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ คณะอุตสาหกรรม สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
2. ประเภทข้าราชการสายสนับสนุน 1 คน ได้แก่ นางพิศมัย มีกลิ่นหอม คณะบริหารธุรกิจ
3. ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 คน ได้แก่ นางสาวจรัสพิมพ์ วั่งเย็น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
4. ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 1 คน ได้แก่ นายโยธิน หนูแดง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประเภทพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ 1 คน ได้แก่ นายธีรพล ชมชื่น กองพัฒนานักศึกษา
6. ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ได้แก่ นายไตรวุฒิ วุฒิสอน

ทั้งนี้ กรรมการชุดดังกล่าวมีวาระ 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2557

ที่มา : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

## อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา บุญสิทธิ์ รองฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัย เปิดโลก ไอทีสู่ชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ การใช้โปรแกรม การใช้อินเทอร์เน็ต ส่งเมล เฟสบุ๊ค และติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2557 อาคารคณะวิทยาฯ ชั้น 9 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ มท.พระนคร

399 ถนนสามเสน แขวงจวธิรพยาบาล ดุสิต กทม. 10300 โทร 02 282 9009-15 โทรสาร 02 282 9342 www.rmutp.ac.th

## ส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศนักศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร" รุ่นที่ 10

ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา นำนักศึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศนักศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร" รุ่นที่ 10 กว่า 40 คน เข้าร่วมโครงการ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพ ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง พร้อมทั้งฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก พันเอก อธิพันธ์ ฐานะจาโร และพันโท ผดุง โพธิ์ชู ก่อลงมือปฏิบัติจริง ภายในศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การบริหารจัดการ การกินอยู่อย่างพอเพียง และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น, การทดลองปลูกข้าวด้วยตนเองและการจัดการทรัพยากรเพื่อประโยชน์สุขต่อสังคม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08:30 - 16:00 น.

ที่มา : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

## ถ่ายทอดความรู้ "การผลิตและการจัดรายการกระจายเสียงเพื่อชุมชน"

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตและการจัดรายการกระจายเสียงเพื่อชุมชน" ให้แก่สมาชิกในชุมชนบ้านหนองชะโด อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 - 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.กระเจิน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

## คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับ 3 รางวัล ในงานนิทรรศการนวัตกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับ 3 รางวัล จากการนำเสนอผลงานในนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 1 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ณ วันที่ 22 เมษายน 2557 ได้แก่ผลงานการศึกษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาการกระดาษจากผักตบชวาสู่การสร้างสรรค์เป็นบรรจุภัณฑ์ ของ น.ส.นันทกัศ พัฒทวี ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเปลือกถั่วลิสง ของนายเบญจพล ศรีสันติสุข ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์สู่ชุมชนจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ศิษย์ปัจจุบัน)

โดยผลงานการพัฒนากะดาษจากผักตบชวา สู่การสร้างสรรค์เป็นบรรจุภัณฑ์ ของ น.ส.นันทกัศ พัฒทวี ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้รับเกียรติเชิญให้แสดงการสาธิตกระบวนการผลิตกระดาษจากผักตบชวาในครั้งนี้ด้วย

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

## สิ่งทอฯ คว้า 6รางวัล จากงาน นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรม สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คว้า 6รางวัลจากงาน นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 57 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 2 รางวัล สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 1 รางวัล สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น และสิ่งทอ 3 รางวัล

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ขอเชิญทุกหน่วยงานส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่

poomyut@hotmail.com , ID LINE: yutthapoom.s, rungrutai12@hotmail.com



# เอกสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2568)



ปีที่ 1 ฉบับที่ 18 วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

**มทร.พระนคร ผลิตหนังสือธรรมะ "ชีวิตที่สมบูรณ์" ของพระพรหมคุณาภรณ์**

**ป.อ.ยุตโต เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา 13 พฤษภาคม 2557**

รศ.ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ รักษาการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานจัดทำหนังสือธรรมะ "ชีวิตที่สมบูรณ์" ของ พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ยุตโต โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเผยแผ่หลักพระธรรมคำสอนในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นธรรมทาน แด่พุทธศาสนิกชนทั่วไปและบุคลากรใน มทร.พระนคร เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา 13 พฤษภาคม 2557 สำหรับผู้สนใจ สามารถอ่านบทสรุป "ชีวิตที่สมบูรณ์" และ/หรือ ขอรับหนังสือได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ มือถือ 081 904 6003 ID LINE : yutthapoom.s

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

**กองศิลปฯ จัดอบรมทำฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พันธกรรมพิช**

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พันธกรรมพิช ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง self access center อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 ให้กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกคน ณ มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลทางพันธกรรมพิชของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มา : ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

**ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014**

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 ภายในงาน ธรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557 (Thailand Research Expo 2014) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยแบ่งผลงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเอง กลุ่มที่ 2 การศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม กลุ่มที่ 3 การสร้างและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อจัดส่งผลงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Thailand Research Symposium ได้ที่ [www.researchexpo.nict.go.th](http://www.researchexpo.nict.go.th) (Click ที่ Link : Thailand Research Symposium) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. โทรศัพท์ 0 2579 0109 และ 0 2561 2445 ต่อ 447, 568

ที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

**สวพ. ร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2557**

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร กู่อภิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประเด็นสำคัญที่หารือร่วมกัน คือ การขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายภูมิภาค (ภาคกลาง) ระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคกลาง) และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเร่งด่วนของเครือข่าย

ที่มา : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล ดุสิต กทม. 10300 โทร 02 282 9009-15 โทรสาร 02 282 9342 [www.rmup.ac.th](http://www.rmup.ac.th)

## ส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 10

ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา นำนักศึกษาโครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 10 กว่า 40 คน อบรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้ การสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมก่อนอบรม, นักศึกษากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การเสริมสร้างและพัฒนาระเบียบวินัย, การเสริมสร้างภาวะผู้นำ, การเสริมสร้างจิตอาสาโดยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม กิจกรรมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม, กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา : แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาของ มทร.พระนคร และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 10 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ 27 รีสอร์ท อำเภออุ้มผาง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา

### คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ บริการวิชาการศิลปะบำบัด และบริการวิชาการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์กรรมจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการศิลปะบำบัดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมในการใช้ศิลปะบำบัดผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในการพัฒนาทั้งร่างกาย และจิตใจ ส่งเสริมพัฒนาการของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ จำนวน 45 คน โดยโครงการจัดขึ้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 และโครงการบริการวิชาการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์กรรมจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมความรู้และทักษะความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรมจากเศษวัสดุเหลือทิ้งให้กับสมาชิกชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการกำจัดขยะและรณรงค์เพื่อลดโลกร้อน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 45 คน โครงการจัดขึ้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557

ที่มา : คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

### คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับชุมชนแบบยั่งยืนเพื่อการศึกษาดูงานและการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาและชุมชนไปอย่างควบคู่กัน โดยได้มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้การอบรมในกิจกรรมดังนี้

1. การทำเปเปอร์มาเช่ จากกระดาษรีไซเคิลเหลือทิ้งสู่ฐาน OTOP จังหวัดสิงห์บุรี โดย วิทยากร คุณเมธัส ชุนศรี

2. การทำบ้านนกจากเศษใบไม้และการเพนท์ลวดลาย พัฒนาสู่ฐาน OTOP เขตหลักสี่ โดย วิทยากร คุณชาติชาย รักแมน โดยในการอบรมให้ความรู้มีนักศึกษาและชาวบ้านในชุมชน ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2557 ณ เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจ่ารุง อ.แกลง จ.ระยอง

ที่มา : คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

### คณะบริหารฯ จัดอบรมรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บรรยายโดย คุณเวชยันต์ เสงสุวนิช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ บ้านกรูดอาเคเดมี รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

### คณะครุศาสตร์ฯ จัดสัมมนา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” โดย ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ มโนสืบ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประเด็นยุทธศาสตร์ (SWOT) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และบรรยายภาคภายในการสัมมนาจัดให้ผู้บริหารคณาจารย์แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อร่วมกันระดมสมองทบทวนแผนยุทธศาสตร์, การกำหนดประเด็น SWOT, ร่วมพิเคราะห์กำหนดตัวชี้วัดการบรรลุความสำเร็จ และการกำหนดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ ณ ห้องอบรมสัมมนา ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และ The Beach Natural Resort จ.ตราด ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2557

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

### สิ่งทอฯ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ในโครงการเข้าค่ายเรียนรู้ด้านสิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในโครงการเข้าค่ายเรียนรู้ด้านสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกทักษะด้านสิ่งทอ ก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ทั้ง 4 สาขาวิชา

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ขอเชิญทุกหน่วยงานส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่

poomyut@hotmail.com , ID LINE: yutthapoom.s, rungrutai12@hotmail.com



### กองศิลปฯ จัดอบรมทำฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พันธกรรมพิช

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พันธกรรมพิช ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง self access center อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 ให้กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความรู้ในการทำฐานข้อมูลทางพันธกรรมพิชของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธกรรมพิชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มา : ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

เอกสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

**ขอเชิญร่วมงาน "สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย"**

มท.พระนคร ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงาน "สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย" ในวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ หอประชุม D-H คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เวลา 11.00น. - 14.00 น. ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม รดน้ำขอพรอธิการบดี อดีตอธิการบดี และอดีตรองอธิการบดี ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและดนตรีไทย และชิมอาหารและขนมไทย

ที่มา: กองประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๙ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗

### มทร.พระนคร จัดงาน "สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย"

รศ.ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงาน "สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย" โดยมีนายกสภา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดีและอธิการบดีร่วมพิธีรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีที่งดงามของไทย ภายในงานมีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมงานกว่า 300 คน เมื่อ 23 เมษายน 57 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์การศึกษาวิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

## นายกสภาฯ นำผู้บริหารและบุคลากร ถวายพระพร "สมเด็จพระเทพ"

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557 เมื่อ 26 มีนาคม 2557 ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗